

มร. มนจ ปาป่า ได้รับการแต่งตั้งเพื่อรับตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ ของสายการบินเซ เชลส์

✖
สายการบินเซเชลส์ ได้ประกาศแต่งตั้ง มร. มนจ ปาป่า เพื่อรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ แทน มร. เครเมอร์ บอล ที่ได้ขอลาออกไป

✖
มร. มนจ ปาป่า เคยทำงานที่สายการบินแอฟริกาใต้ ในตำแหน่งรักษาการผู้จัดการทั่วไปเชิงพาณิชย์โดยจะดูแลงานด้านเชิงพาณิชย์ทั้งหมดของสายการบิน ซึ่งเขาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนากลยุทธ์ด้านการตอบสนองระยะยาวกับสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

มร. มนจ ปาป่า เริ่มต้นการทำงานของเขาที่สายการบินแอฟริกาใต้ เขาได้ทำงานในหลาย ๆ ด้าน อาทิ ด้านการเงินและด้านเชิงพาณิชย์ของสายการบินรวมถึงด้านการขาย และการจัดจำหน่าย กลยุทธ์ด้านการขาย โปรแกรมสะสมไมล์ของสายการบิน และด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงระยะเวลาที่ได้ทำงานในตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปของสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์สำหรับเอเชียและออสเตรเลีย และในปี 2550 เขาได้เข้ามาร่วมงานกับสายการบินเอทิฮัด ในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร จนกระทั่งปี 2555 เขาได้กลับไปทำงานกับสายการบินแอฟริกาใต้อีกครั้ง

มร. โจเอล มอร์แกน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสิ่งแวดล้อม การขนส่ง และพลังงานของเซเชลส์

มีความยินดีที่จะแต่งตั้ง มร. มนจ ปาป่า ในการทำงานของสายการบินแห่งชาติ

โดยเขากล่าวว่า “มร. มนจ ปาป่า เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ และด้านยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพที่จะสามารถพัฒนาสายการบินเซเชลส์ไปได้ในอนาคต ขณะนี้เราได้เปิดเส้นทางเที่ยวบินใหม่ มีการสั่งซื้อเครื่องบินใหม่ และนำเสนอการให้บริการแบบใหม่ในเครือข่ายต่าง ๆ ซึ่งเราอยู่ในตำแหน่งที่แข็งแกร่งกว่าที่เรา เคยเป็น”

“ผมอยากจะขอบคุณ มร. เคอร์เมอร์ บอล เป็นอย่างมากที่ช่วยพัฒนาการให้บริการของสายการบินระดับชาติของเรา ซึ่งในเดือนมกราคม ปี 2555 มร. เคอร์เมอร์ บอล ได้เข้ามาร่วมงานกับสายการบินเซเชลส์ ซึ่งขณะนั้นสายการบินเซเชลส์เป็นพันธมิตรกับสายการบินเอทิฮัด และสายการบินเอทิฮัดยังเป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 40 เปอร์เซ็นต์ในสายการบินเซเชลส์อีกด้วย มร. เคอร์เมอร์ บอลช่วยให้สายการบินเซเชลส์สามารถทำกำไรได้ในปีแรกที่เขาเข้ามาบริหารงาน นอกจากนี้เขายังได้สร้างรากฐานของความภาคภูมิใจของสายการบินนี้อีกด้วย”

มร. เจมส์ ไฮแกน ประธานและประธานกรรมการบริหารของเอทิฮัด กล่าวต้อนรับ มร. มนจ ปาปา ที่ได้รับการแต่งตั้ง

โดยเขากล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่เขาได้ร่วมงานกับสายการบินเอทิฮัด มร. มนจ มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและการใช้กลยุทธ์เพื่อการเจริญเติบโตของเราในระยะยาว และผมมีความยินดีที่จะต้อนรับเขากลับเข้ามาสู่ครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นของสายการบินเอทิฮัด สำหรับข้อมูลเชิงลึกที่ มร. มนจ ได้ดูแลรูปแบบธุรกิจ และกลยุทธ์ของเราจะเป็นสิ่งสำคัญในการตรวจสอบความความมุ่งมั่นของเราที่จะประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง และการเจริญเติบโตของสายการบินเซเชลส์”

มร. บอล ได้รับแต่งตั้งเพื่อรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริการสายการบินเซเชลส์ และในเดือนมกราคม ปี 2555 ในการดำรงตำแหน่ง 2 ปี เขาช่วยปรับโครงสร้างและ re-engineer ธุรกิจที่มีมุมมองในการบรรลุการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเชิงพาณิชย์ โปรแกรมตอบสนองให้เห็นการเปิดตัวของการวางแผนเครือข่ายใหม่ มีการสั่งซื้อเครื่องบินใหม่ การริเริ่มผลิตภัณฑ์ และการให้บริการรูปแบบใหม่ รวมถึงการฝึกอบรมพนักงานโดยสายการบินเซเชลส์สามารถที่จะรายงานกำไรสุทธิจำนวน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งหลังจากมีการขาดทุนถึงสามปีติดต่อกัน และถือเป็นอีกปีที่สายการบินเซเชลส์ประสบความสำเร็จ เนื่องจากได้รับการจัดอันดับ 4 ดาวจากสกายแทร็กซ์ (SKYTRAX)

มร. บอล ยังคงดำรงตำแหน่งนี้อยู่ จนกว่า มร. มนจ ปาปา จะเข้ามารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มีนาคม 2557